



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ หรือโทร. ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๖)

ที่ กท ๑๓๐๕/ ๓๖๔๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการคลังได้เวียนแจ้งแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการคลังที่ กท ๑๓๐๕/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานการคลังได้ดำเนินโครงการกิจกรรมติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและจัดทำรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ณ สิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานการคลังจึงขอให้หน่วยงานรายงานปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อสำนักงานการคลังจะได้รายงานผลการติดตามแผนรักษาวินัยฯ นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอำภา นรรณตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ หรือโทร. ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๖)
ที่ กท ๑๓๐๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๕/๕๓๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ และหนังสือ ที่ กท ๑๓๐๕/๒๒๑๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักการคลังจึงขอส่งสำเนาแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ฉบับมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑

(นายปิยะ พุดคล่อง)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

แผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

แนวคิด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า “รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม” ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี กำหนดเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทางการเงินการคลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมและเป็นไปในเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยคำนึงถึงการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพร้อมก่อให้เกิดธรรมาภิบาลทางการคลัง

สถานการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพมหานครในการกำหนดรายรับและรายจ่าย ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๘ บัญญัติว่า “การจัดทำงบประมาณห้ามมิให้ตั้งรายจ่ายประจำสูงกว่ารายได้ประจำ เว้นแต่รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือรายจ่ายพิเศษจากเงินกู้” ดังนั้น ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครจึงมีลักษณะงบประมาณแบบสมดุลมาตลอด แต่พบว่าบางปีงบประมาณ เช่น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายพิเศษเพื่อเร่งดำเนินการโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการนำเงินสะสมของกรุงเทพมหานครมาใช้ วิธีการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เงินสะสมของกรุงเทพมหานครลดลง อีกทั้งอนาคตข้างหน้ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มรายจ่ายเพื่อการดำเนินการที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงต้องบริหารเงินสะสมเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะกับการมีเงินสะสมในระดับที่เหมาะสม ให้มีจำนวนไม่มากหรือน้อยเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร และเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการคลังในที่สุด ส่วนด้านการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สิน การบริหารเงินคงคลัง การก่อหนี้ผูกพัน และหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานครดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแต่เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ทำให้กฎหมายที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามนิยามหน่วยงานของรัฐ ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ส่วนที่ ๖ การคลังท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๖๔-๖๗ สรุปสาระสำคัญของ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บ...

จัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” จึงเห็นควร จัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

เป้าหมาย

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ บริหารและปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

๒. การบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

กรอบแผนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

การบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ฐานะทางการเงินการคลัง ต้องมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การบริหารการเงินการคลังต้องเป็นไปตามกฎหมาย การบริหารการเงินการคลังต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารการเงินการคลังต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี และเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖ สรุปความว่าการดำเนิน นโยบายทางการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำรายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ตามหลักการรักษา เสถียรภาพและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดกรอบแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ด้านรายได้

การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

๑. การจัดเก็บรายได้ที่เป็นภาษีอากรจะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และการ ยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น

โดยให้...

โดยให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุน เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๒. การจัดเก็บ ลด และการยกเว้นรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

๓. บรรดาเงินที่หน่วยงานจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผล จากทรัพย์สินของราชการให้นำส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ส่วนที่ ๒ ด้านรายจ่ายและการใช้จ่ายเงิน

การจะนำเงินรายได้ไปใช้จ่ายจะกระทำได้อเฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องนำแผนการคลังระยะ ปานกลางของรัฐที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว และนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร มาประกอบการพิจารณากำหนดรายจ่าย ดังนี้

๑. การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ถ้าปีใดจำนวนเงินซึ่งได้กำหนดไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณไม่พอสำหรับการใช้จ่ายประจำปีก็ดี หรือมีความจำเป็น ที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดีให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. การเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๔. การจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นำนโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร มาประกอบการพิจารณา และให้คำนึงถึงนโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืน ทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย การจัดเก็บรายได้กรุงเทพมหานคร สถานะของหนี้

๕. การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

๖. งบประมาณรายจ่ายงบกลางซึ่งตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กำหนดให้เป็นของ หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเฉพาะ ให้ตั้งได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ระเบียบของ กรุงเทพมหานคร และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๗. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ และให้ระบุ ที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย

๘. ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ให้เป็น ไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย

๙. การเบิกจ่าย...

๙. การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน

๑๐. เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนคลัง โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑๑. การก่องหนี่ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของกรุงเทพมหานคร ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชำระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ

๑๒. ในกรณีที่หน่วยงานได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานนั้นก็ดี ให้หน่วยงานจ่ายเงินหรือก่องหนี่ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องนำส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานคร โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ส่วนที่ ๓ ด้านการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น ดังนี้

๑. ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกรุงเทพมหานครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการทรัพย์สิน เว้นแต่จะมีกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๒. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนด

๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและต้องดำเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๔ หนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครสามารถก่องหนี่ได้ตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการกู้เงินให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

การกู้เงินของกรุงเทพมหานครที่เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อน

ในการก่องหนี่เงินกู้ ต้องดำเนินการดังนี้

๑. กรุงเทพมหานครต้องกระทำโดยความรอบคอบและคำนึงถึงความคุ้มค่า ความยั่งยืนทางการคลัง ความสามารถในการจัดการรายได้ การชำระหนี้ การกระจายภาระการชำระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามประเมินผลการรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ และการเปิดเผยต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

๒. การจัดทำโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินตามที่กฎหมายกำหนด ให้กรุงเทพมหานครศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ...

เศรษฐกิจหรือสังคม พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ รวมถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ

๓. กรุงเทพมหานครจะกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนได้ เมื่อการกู้เงินไม่ก่อให้เกิดภาระชำระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ยให้คำนวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณกรุงเทพมหานครในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปี

กรุงเทพมหานครอาจกู้เงินเมื่อมีภาระชำระหนี้เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ หากมีความสามารถในการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง

๔. การตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องตั้งให้เพียงพอตามความจำเป็นในการชำระหนี้ในปีนั้น ๆ

๕. ให้กรุงเทพมหานครเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินก่อนการกู้เงินแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามกฎหมาย

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นการกู้เงินตามข้อ ๓ วรรคสาม ให้กรุงเทพมหานครเสนอข้อมูลก่อนการกู้เงินต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ

ให้ผู้ซึ่งมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินของกรุงเทพมหานครนำผลการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งประกอบการพิจารณา

๖. ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย การก่อหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ ยอดหนี้คงค้าง ภาระหนี้ วัตถุประสงค์การกู้เงิน วงเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ สัดส่วนยอดหนี้คงค้างต่อรายได้ และสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นรายไตรมาสตามแบบที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด

ส่วนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๖ ด้านเงินคงคลัง

การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินสะสมโดยต้องรักษาไว้ในระดับที่เหมาะสมและจำเป็น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๗ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

๑. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๒. ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

๓. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กรุงเทพมหานครส่งรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานประจำปีให้สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง และภายใน ๓๐ วัน ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ภายใต้เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๙

๔. ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กรณีใด ๆ ที่ไม่ปรากฏตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอบเขตการดำเนินการ

๑. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำร่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

๒. นำเสนอร่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ต่อคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

๓. เสนอแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

๔. นำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๑ ด้านรายได้	๑. การเพิ่มรายได้จากภาษีและ รายได้ที่มีใช้ภาษีให้มีสัดส่วน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของรายได้ทั้งหมด	-	๑. โครงการสัมมนาให้ความรู้ ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	๑. โครงการสัมมนาให้ความรู้ ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้	กองรายได้ สำนักการคลัง
		-	๒. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	๒. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	
		๑. กิจกรรมสำรวจข้อมูลที่ดินที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด และจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน แปลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	๓. โครงการลงทุน/พัฒนาที่ดินแปลง ที่ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ความ เหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน หรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน (จากการจ้างที่ปรึกษาในปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓)	๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ- การศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน หรือพัฒนา หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน (จากกิจกรรมสำรวจฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	กองทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง (หน่วยที่รับผิดชอบ ดูแลที่ดิน)
			-	๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ การศึกษาวินิจฉัย ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน หรือพัฒนา หรือใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างน้อย ๒ แปลง	

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ต่อ ส่วนที่ ๑ ด้านรายได้	<p>๒. มีกฎหมายเพื่อกำหนดการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดเก็บรายได้</p>	<p>แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน/ทรัพย์สิน</p> <p>ศึกษาจัดเตรียมทำระบบในการเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>ออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ เพื่อประโยชน์ในการจัดหารายได้และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน/ทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น สุรา ยาสูบ น้ำมัน โรงแรม และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>พัฒนาการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ เพื่อประโยชน์ในการจัดหารายได้และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน/ทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น สุรา ยาสูบ น้ำมัน โรงแรม และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>พัฒนาการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>กองรายได้ สำนักงานการคลัง</p> <p>๑. กองการเงิน สำนักงานการคลัง ๒. สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล ๓. กองรายได้ สำนักงานการคลัง</p>

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๒ ด้านรายจ่ายและ การใช้จ่ายเงิน	๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น	๑. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ	๑. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ	๑. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ	สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
	๒. วงเงินที่ขอกันแบบไม่มีหนี้ไว้เบิกเหลือในปีไม่เกินร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ	๒. จัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	๒. จัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	๒. จัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	
	๓. จัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง แผนการลงทุน และแผนการซ่อมบำรุง	-	๓. จัดทำแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง แผนการลงทุน และแผนการซ่อมบำรุง	๓. จัดทำแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง แผนการลงทุน และแผนการซ่อมบำรุง	สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร และ ทุกหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๓ ด้านการจัดให้ ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการบริหาร ทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานคร	<p>๑. เรื่องที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องเสนอขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อปี</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพัสดุผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้ การตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพัสดุผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้ การตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพัสดุผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้ การตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานการคลัง</p> <p>กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานการคลัง</p>
	<p>๒. การจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้หรือตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้หรือตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>การจัดทำกิจกรรมให้ความรู้และจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การออกพื้นที่ให้ความรู้หรือตอบข้อหารือผ่านโทรศัพท์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๔ ด้านหนี้เงินกู้ของ กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อหนี้เงินกู้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ การชำระคืนเงินกู้ และการ ติดตามผลการกู้เงิน	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการกู้เงิน ๒. จัดทำรายงานสถานะหนี้ เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร	- -	สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง

- หมายเหตุ** ๑. การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้และการติดตามผลการกู้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำขึ้นเพื่อให้ทันกับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
๒. การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการทำแนวทางทั่วไปเพื่อใช้กับทุกโครงการ

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
<u>ส่วนที่ ๕</u> <u>ด้านเงินนอก</u> <u>งบประมาณ</u>	๑. จัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ	ยกร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครว่าด้วย เงินนอกงบประมาณ	เสนอร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครว่าด้วย เงินนอกงบประมาณต่อ สภากรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานเศรษฐกิจ- การคลัง สำนัก การคลัง
	๒. รายงานยอดเงินนอกงบประมาณ คงเหลือของกรุงเทพมหานคร ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	-	-	จัดทำรายงานเงินนอกงบประมาณ คงเหลือของกรุงเทพมหานคร ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร	กองการเงิน สำนักการคลัง

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๒ ด้านเงินคงคลัง	๑. ทูลสำรองเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร สำหรับสำรองไว้ใช้จ่าย ในกรณีจำเป็น เร่งด่วน มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	กำหนดแนวทาง หรือหลักเกณฑ์และวิธีการ นำเงินคงคลังไปใช้	-	-	- กองบัญชี สำนักงานคลัง - สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
	๒. ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ ร้อยละสิบของทุกปีเพื่อเป็นทุนสำรอง เงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร	๒.๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ด้านการบัญชีเพื่อควบคุม เงินคงคลัง ๒.๒ ออกระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสะสม ของกรุงเทพมหานคร	-	-	กองบัญชี สำนักงานคลัง

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ส่วนที่ ๗ ด้านการบัญชี การรายงาน และ การตรวจสอบ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การทำบัญชีและ รายงานการเงินตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐแล้วเสร็จ ภายใน ๓ ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด	๑. จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์การทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. จัดทำกำหนดหลักเกณฑ์ การทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	กองบัญชี สำนักการคลัง
	๒. กำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด	๒.๑ สืบหาข้อมูลในส่วนของคุณวุฒิ- การศึกษา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงิน และ บัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดทุกหน่วยงานและส่วนราชการ ๒.๒ ประสานขอข้อมูลจากสำนักการคลัง ดังนี้ ๒.๑.๑ ข้อมูลผู้จัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินของแต่ละหน่วยงาน ๒.๑.๒ แผนการจัดส่งข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเข้ารับการอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดในระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘	-	-	สำนักงาน ก.ก.

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
<p>ต่อ ส่วนที่ ๗ ด้านการบัญชี การรายงาน และ การตรวจสอบ</p>	<p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๒.๓ วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของแต่ละ หน่วยงาน ๒.๔ นำเสนอเรื่องการกำหนดตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเข้า อ.ก.ก. วิสามัญ เกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ๓. จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทาง ปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย นำเสนอร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบภายในของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.</p>	<p>๓. ประกาศใช้บังคับ</p>	<p>๓. เวียงแจ้งหน่วยงาน ถือปฏิบัติ</p>	<p>สำนักงานตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร</p>

ด้าน	เป้าหมาย	แนวทางการดำเนินการ			หน่วยงาน
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
<p><u>ต่อ</u> <u>ส่วนที่ ๗</u> <u>ด้านการบัญชี</u> <u>การรายงาน และ</u> <u>การตรวจสอบ</u></p>	<p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๔. จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในให้เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๔. ประกาศใช้บังคับ</p>	<p>๔. เวียงแจ้งหน่วยงาน ถือปฏิบัติ</p>	<p>- สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร - สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล</p>